

# KỶ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 An toàn, nghiêm túc, tạo công bằng cho thí sinh

Đúng 15 giờ 30 phút ngày 29/6, các thí sinh hoàn thành môn cuối là môn Ngoại ngữ, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Theo đánh giá chung, kỳ thi năm nay được tổ chức theo đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc, tạo công bằng cho tất cả thí sinh.



Các thí sinh trao đổi về đề thi môn Toán.

### Siết chặt an ninh,

### bảo vệ nghiêm ngặt các điểm thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27 - 29/6. Toàn tỉnh có gần 21.000 thí sinh dự thi tại 35 điểm thi với 896 phòng thi. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sau 2 ngày chính thức diễn ra kỳ thi, các khâu của kỳ thi đã thực hiện nghiêm quy định, quy chế thi. Công tác bảo quản, bảo vệ, vận chuyển đề thi, bài thi được thực hiện nghiêm ngặt, có lực lượng an ninh bảo vệ và camera giám sát 24 giờ/ngày. Sau ngày thi đầu tiên xảy ra sự việc đề thi bị lọt ra ngoài ở tỉnh ngoài, UBND tỉnh đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra các điểm thi, lưu ý các điểm thi siết chặt an ninh, an toàn, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử. Thấy giáo Phạm Công Sinh, Trưởng điểm thi Trường THPT Đông Thụy Anh chia sẻ: Tính bảo mật, an toàn tuyệt đối của đề thi, bài thi được điểm thi đặc biệt chú trọng. Vì vậy, trước mỗi buổi thi chúng tôi yêu

cầu cán bộ coi thi nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm quy chế thi, trong đó không được sử dụng thiết bị công nghệ để gian lận thi cử. Vì vậy, sau 2 ngày thi điểm thi không ghi nhận trường hợp thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Trong kỳ thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động 105 cán bộ của Trường Đại học Mở - Địa chất và Học viện Nông nghiệp Việt Nam về thực hiện công tác kiểm tra thi tại Thái Bình. Ông Triệu Hùng Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở - Địa chất, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết: Chúng tôi thành lập 35 tổ kiểm tra cắm chốt tại 35 điểm thi và 2 đoàn kiểm tra lưu động kiểm tra các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Sau mỗi buổi thi, qua báo cáo của các tổ, chúng tôi đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi của tỉnh. Việc thực hiện bài bản, khoa học và chú trọng công tác an ninh, an toàn là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công của kỳ thi tại tỉnh Thái Bình. Sau kỳ thi, khâu làm phách, chấm thi sẽ bắt tay thực hiện ngay nhiệm vụ. Chúng tôi tin tưởng tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục siết chặt an ninh, bảo đảm an toàn tuyệt đối tại các điểm làm phách, chấm thi.

### Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và chủ động xử lý các tình huống phát sinh, mỗi điểm thi trên địa bàn tỉnh bố trí 1 phòng y tế và tối thiểu 2 nhân viên y tế cũng như vật tư y tế cần thiết. Bên cạnh đó, các điểm thi triển khai các phương án hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để thí sinh dự thi. Thấy giáo Nguyễn Ngọc Huy, Trưởng điểm thi Trường THPT Nam Duyên Hà cho biết: Tại điểm thi có trường hợp thí sinh khuyết tật, phải ngồi xe lăn. Chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh hoàn thành đủ các môn thi bằng việc bố trí bàn thi phù hợp với thí sinh. Đối với những thí sinh khác, lực lượng thanh niên tiếp sức mùa thi của trường nhiệt tình hướng dẫn các em đến phòng thi, phát nước uống miễn phí và động viên, cổ vũ tinh thần để các em hoàn thành tốt kỳ thi.

Tại điểm thi Trường THPT Đông Thụy Anh có một thí sinh đặc biệt dự thi ở tuổi 51, đó là ông Nguyễn Duy Lam, sinh năm 1972, Trưởng thôn Tây Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng. Kết thúc 2 ngày thi, ông Lam chia sẻ:

Là thí sinh lớn tuổi ngồi cùng phòng thi với các thí sinh sinh năm 2005 nhưng tôi không cảm thấy tự ti. Thay vào đó, các thí sinh luôn chia sẻ và động viên tôi rất nhiều trước mỗi buổi thi. Cán bộ coi thi nhắc nhở chúng tôi về quy chế thi, đặc biệt là những vật dụng được phép mang vào điểm thi. Nhờ vậy, tôi khá hài lòng với các bài thi của mình.

### Đề thi có sự phân hóa rõ nét

Ghi nhận tại một số điểm thi, sau khi hoàn thành kỳ thi nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay vừa sức, bám sát chương trình, có độ phân hóa để phân loại thí sinh, phù hợp với yêu cầu của nhiều trường đại học dùng kết quả của kỳ thi để xét tuyển. Vì thế thí sinh có thể dễ dàng lấy được điểm trung bình 5 - 6 điểm nhưng để lấy được điểm cao đòi hỏi thí sinh nắm chắc kiến thức và vận dụng thực tiễn. Đối với đề thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, câu hỏi nghị luận xã hội về việc cân bằng cảm xúc trong cuộc sống rất hay, phù hợp với cuộc sống hiện tại và lứa tuổi học sinh. Đối với các môn thi còn lại theo hình thức trắc nghiệm, các câu hỏi được sắp xếp từ dễ đến khó, trong đó có khoảng 10 câu đòi hỏi thí sinh phải vận dụng và vận dụng cao.

Em Lê Thị Hoa, điểm thi Trường THPT Bắc Duyên Hà cho biết: Em thấy đề thi khá vừa sức với em, trong đó bài thi môn toán hợp khoa học xã hội em làm tốt nhất. Nhìn chung đề thi năm nay bám sát chương trình em đã được học và ôn tập. Học sinh có học lực trung bình có thể làm được 50 - 60%. Những câu cuối khó nhất, những học sinh học giỏi thực sự mới có thể làm đúng. Còn với Nguyễn Trần Minh Quân, điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn, em hoàn thành các môn thi với tâm lý thoải mái. Quân dùng từ hợp Toán, Vật lý, Hóa học để xét tuyển đại học nên làm những môn thi này khá tốt, tuy nhiên em vẫn chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm và điểm đầu vào của trường đại học em đang kỳ xét tuyển thi mới yên tâm.

Theo báo cáo nhanh từ Sở Giáo dục và Đào tạo, kết thúc 2 ngày thi toàn tỉnh không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế. Ngày 30/6 bắt đầu chấm thi, dự kiến ngày 20/7 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

DẶNG ANH

# Tận dụng thị trường tiềm năng để đẩy mạnh xuất khẩu

Hiện nay, Mỹ, Canada, Chile, Myanmar được đánh giá là những thị trường còn nhiều dư địa cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu; trong đó Canada, Chile và Myanmar đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA) nên có rất nhiều ưu đãi cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Đây chính là những thị trường tiềm năng mà các doanh nghiệp Thái Bình nên lưu tâm, tận dụng cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu.



Thực phẩm chế biến hiện là nhóm ngành hàng có nhu cầu tiêu dùng cao tại thị trường các nước Mỹ, Canada, Chile, Myanmar.

Do tác động của dịch Covid-19 cộng thêm suy thoái kinh tế thế giới khiến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp (DN) gặp nhiều khó khăn. Thị trường bị thu hẹp, đơn hàng sản xuất, xuất khẩu giảm, các DN trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với áp lực giải quyết việc làm, giữ chân người lao động, sản phẩm tồn kho lớn khiến dòng vốn bị đọng lại.

Bà Lưu Thị Mật, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty TNHH Hualida Thái Bình (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) cho biết: Hualida Thái Bình là DN chuyên sản xuất, xuất khẩu các sản phẩm may mặc, đặc biệt là đồ Jean. Thị trường chính của chúng tôi là Mỹ, EU, Canada. Thời gian qua, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu nên Công ty bị giảm đơn hàng khoảng 30 - 35%, nhất là thị trường Mỹ và EU hiện tại bị thu hẹp rất nhiều so với những năm trước. Bên cạnh khôi phục bán hàng, đổi tác truyền thống, chúng tôi đang tập trung nghiên cứu, tìm kiếm thị trường mới để có thêm đơn hàng sản xuất cũng như đẩy mạnh xuất khẩu.

Không riêng Hualida Thái Bình, hơn 420 DN xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh cũng trong tình cảnh tương tự. Ngay cả những DN lớn, có thương hiệu mạnh như Công ty TNHH Sợi dệt Hương Sen Comfor cũng bị thu hẹp về thị trường xuất khẩu. Ông Trần Mạnh Huy, Giám đốc kinh doanh xuất khẩu của Công ty cho biết: Sản phẩm của chúng tôi là các loại sợi cotton 100% cao cấp; thị trường xuất khẩu lớn gồm Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Colombia, Hàn Quốc. Trong 2 năm 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn; năm 2023, tình hình thị trường có phần được cải thiện do một số khách hàng đã quay trở lại. Tuy nhiên, để thúc đẩy xuất khẩu, chúng tôi đang nỗ lực thiết lập các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác ở một số thị trường tiềm năng mới. Mong muốn lớn nhất của Công ty lúc này là mở rộng thị trường, gặp gỡ, ký kết được những khách hàng thực sự có nhu cầu có tiềm năng xuất khẩu, các DN trong tỉnh sẽ định hướng sản xuất sát hơn, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và có chiến lược xúc tiến thương mại, mở

với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Thương vụ Việt Nam tại các nước: Mỹ, Canada, Chile, Myanmar tổ chức tập huấn, tư vấn DN một số giải pháp tiếp cận, đưa hàng hóa thâm nhập thị trường. Các tham tán thương mại đã cung cấp thông tin về chính sách thương mại, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy định về bao bì, thông tin trên nhãn mác, quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường... của các nước sở tại. Khuyến cáo các DN Thái Bình chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng hệ thống cung ứng đáng tin cậy, tiếp thị và quảng bá, hợp tác với đối tác, xây dựng hệ thống hậu cần và dịch vụ hỗ trợ, phối hợp hệ sinh thái 5 nhà với giải pháp AgriDAO, AgriHub, AgriCHAT qua ứng dụng các công nghệ Blockchain... Bà Tô Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Chúng tôi hy vọng từ việc cung cấp thông tin, chính sách thương mại, nhu cầu của thị trường một số nước có tiềm năng xuất khẩu, các DN trong tỉnh sẽ định hướng sản xuất sát hơn, đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và có chiến lược xúc tiến thương mại, mở

rộng thị trường xuất khẩu trong thời gian tới.

Muốn xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường Mỹ, Canada, Chile, Myanmar, các chuyên gia khuyến cáo DN Thái Bình cần chú trọng trong nghiên cứu thị trường cả xu hướng và mặt hàng thị trường đang có nhu cầu cao để có kế hoạch điều chỉnh sản phẩm làm sao phù hợp, tăng khả năng cạnh tranh. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu (Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương) cho biết: Trước mắt, các DN phải đẩy mạnh công tác marketing xuất khẩu thông qua hoạt động thương mại của thương vụ Việt Nam tại các nước như hội chợ triển lãm, đưa sản phẩm vào các showroom do Thương vụ Việt Nam đã thiết lập để giới thiệu sản phẩm và tiếp cận gần hơn nữa với người tiêu dùng nước ngoài. Thông tin từ thương vụ Việt Nam tại nước ngoài cung cấp, hiện tại nhóm ngành hàng thực phẩm chế biến có nhiều cơ hội để tăng cường xuất khẩu, DN Thái Bình nên sản phẩm bắt. Cơ hội hiện hữu là vậy, song để tiếp cận, thâm nhập và phát triển được các thị trường đó các DN cần lưu ý một số vấn đề như mẫu mã bao bì sản phẩm phù hợp nhân quan người tiêu dùng bên cạnh việc bảo đảm chất lượng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn của mỗi nước.

Hầu hết DN trên địa bàn tỉnh hiện nay đều mong muốn được cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại xuất khẩu. Các cơ quan chức năng, nhất là ngành công thương có thêm cơ chế hỗ trợ DN ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI vào công tác quản lý, điều hành DN, số hóa sản phẩm, đổi mới công nghệ sản xuất và hướng dẫn thực thi, tận dụng ưu đãi của các FTA, từ đó tạo sức cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu.

KHÁC QUẢN

# ĐÔNG HƯNG Phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Vừa mới đầu hè, trên địa bàn huyện Đông Hưng đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm. Để kịp thời, chủ động ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất tỷ lệ trẻ em, học sinh tử vong do đuối nước, đoàn thanh niên các cấp đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh trên địa bàn.

### Những vụ đuối nước thương tâm

Chiều ngày 20/5, em N.T.P (sinh năm 2008, xã Hợp Tiến) cùng 2 bạn rủ nhau đến đoạn sông Trà Lý, thôn Cống Vực, xã Minh Phú để tắm. 2 bạn biết bơi xuống sông tắm, em P do không biết bơi nên ở trên bờ. Tắm được khoảng 1 tiếng, 2 bạn lên bờ thì không thấy P đâu; các đồ dùng, tư trang của P như điện thoại di động, áo,

đép vẫn để trên bờ. 2 bạn vội vã đi tìm P nhưng không thấy nên thông tin cho gia đình P. Gia đình P nghi ngờ con mình bị đuối nước nên báo, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến 21 giờ cùng ngày, thì thấy P được tìm thấy ở đoạn sông gần đó. Sau đó 3 ngày, trên sông Sa Lung đoạn chảy qua xã Liên Hoa, một học sinh nam lớp 12 của Trường THPT Tiên Hưng trong quá trình tắm sông cùng nhóm bạn đã bị đuối nước, tử vong.

Đu các cấp, ngành, địa phương của huyện Đông Hưng luôn chú trọng công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ nhưng vẫn xảy ra những vụ đuối nước thương tâm, nhất là dịp hè. Ông Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết: Đoàn sông mà em học sinh bị đuối nước rất nguy hiểm, năm nào xã cũng tuyên truyền, nhắc nhở trên

nhiều kênh như hệ thống truyền thanh, nhóm zalo, facebook... nhưng học sinh xã khác vẫn tới tắm. Sau sự việc xảy ra, xã tăng cường tuyên truyền các công việc của tỉnh, huyện về bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em; đồng thời, đặt các biển cảnh báo ở khu vực nguy hiểm để các em biết, không tắm ở khu vực đó.

### Tăng cường dạy bơi cho trẻ

Mới sáng sớm nhưng bể bơi của xã Đông Sơn đã có rất đông trẻ em đến học bơi. Bà Phạm Thị Thìa, xã Đông Sơn cho biết: Tôi có 2 cháu nội, ngoại đều học lớp 6. Hè đến, các cháu thường đi ra ao tập bơi nhưng không bảo đảm an toàn nên tôi không đồng ý. Thấy có lớp dạy bơi tại địa phương bố mẹ các cháu đăng ký ngay, tôi đảm nhận

việc đưa đón các cháu. Phải có kỹ năng bơi lội để bảo vệ bản thân và người khác khi gặp đuối nước... Các lớp dạy bơi nằm trong chuỗi các hoạt động hệ được đoàn thanh niên các cấp, các nhà trường, địa phương tổ chức hàng năm rất bổ ích, lý thú. Có nơi dù bể bơi hơi xa, phải đưa đón trẻ song phụ huynh, các huấn luyện viên, đoàn viên không nề hà. Anh Phí Văn Hiệp, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Hoàng cho biết: Địa phương có sông Trà Lý chảy qua và 1 cống dưới đê. Mùa hè học sinh thường ra sông, ra cống lội song hầu hết lại chưa có kỹ năng bơi và đã có một số trẻ bị đuối nước. Vì vậy, trước kỳ nghỉ hè này Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Đông Hoàng tuyên truyền về nguy cơ đuối nước và cách phòng tránh, sơ cấp cứu các trường hợp đuối nước cho giáo viên, học sinh. Mỗi 2 lớp dạy bơi miễn phí cho trên 60 học sinh. Địa phương không có bể bơi phải học nhờ ở bể bơi của xã Đông Quan, để bảo đảm an toàn khi đi chuyển,

hướng đuối nước hoặc các sự cố dưới nước, biết cách tự cứu bản thân và người khác khi gặp đuối nước...

Đông Hưng là huyện có nhiều con sông chảy qua, nhiều ao hồ, cống. Hầu như năm nào cũng xảy ra tai nạn đuối nước cả với người lớn, trẻ em. UBND huyện đã có công văn về việc tăng cường bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước

cho trẻ em. Theo đó, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh phong trào dạy bơi cho trẻ; tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, cha mẹ học sinh, đặc biệt là học sinh để các em biết và có ý thức tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, tránh xa những vùng ao hồ, sông, ngòi tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm bằng nhiều hình thức như trên hệ

thống truyền thanh, đăng tin, bài trên các hội nhóm zalo, facebook... Kiểm tra, rà soát và dựng biển cảnh báo, làm rào chắn tại các địa điểm có nguy cơ như hồ nước, ao hồ, sông, cống trình đang thi công, các khu vực nguy hiểm... Khuyến cáo các bậc phụ huynh quản lý, nhắc nhở con em không tự ý đi bơi ở những nơi nguy hiểm.

THU HIỀN



Đông đảo học sinh xã Đông Hoàng (Đông Hưng) tham gia lớp dạy bơi miễn phí.